

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ข้อมูลศก.สหรัฐ-กังวล Brexit หนุนดอลลาร์**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกของสหรัฐ และความกังวลต่อการเริ่มกระบวนการและรูปแบบการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ(Brexit) ในต้นปีหน้า

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 34.75 และแนวต้านที่ 34.65

\*ดอลลาร์/เยนแข็งค่าในการซื้อขายเช้าวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ

\*สถาบันจัดการด้านอุปทาน(ISM) รายงานกิจกรรมการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5 ในเดือนก.ย. จาก 49.4 ในเดือนส.ค. โดยดัชนีที่อยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่า ภาคการผลิตมีการขยายตัว

\*ปอนด์เคลื่อนตัวใกล้จุดต่ำสุดรอบ 31 ปี โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า อังกฤษอาจจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป(อียู) ในแบบแข็งกร้าว หรือ hard Brexit

\*อังกฤษกำหนดเส้นตายในเดือนมี.ค.ปีหน้า สำหรับการเริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการ ในการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป โดยการถอนตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอียู ซึ่งถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอังกฤษ

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.7 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 5.07 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.91 พันล้านบาท

\*08.40 น. บาท/ดอลลาร์ 34.69/71 จาก 34.62 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.860/892 จาก 38.847 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.09/12 จาก 101.61 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1204/05 จาก 1.1209 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่า หลังจากตัวเลขสหรัฐเมื่อวานออกมาดี ก็หนุนดอลลาร์ แล้วความกังวลเรื่อง Brexit ที่กดดันปอนด์ ก็ช่วยหนุนดอลลาร์ด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

แต่เขา ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายในตลาดช่วงนี้ค่อนข้างเบาบางลงไป เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยหนุนที่ชัดเจน ในทางกลับกัน ยังมีความเสี่ยงจากเรื่องของ Brexit และดอยช์ แบนก์ ที่นักลงทุนยังคงต้องติดตามต่อไป ทำให้เงินบาทและสกุลเงินต่างๆ จะอยู่ในลักษณะแกว่งตัวตามข่าวที่เข้ามารายวันเป็นหลัก

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้